



**Thông cáo báo chí**  
**Số: 02 - HVN/2024**

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2024

**Honda Việt Nam giới thiệu Future 125 FI 2024 mới**  
**- Vững chuẩn riêng, định bản sắc-**

**Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2024, Công ty Honda Việt Nam (HVN) giới thiệu mẫu xe Future 125 FI 2024.**

Trải qua 25 năm đồng hành cùng khách hàng Việt kể từ khi ra mắt vào năm 1999, với những lợi thế vượt trội nằm ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu, động cơ mạnh mẽ, thiết kế sang trọng và lịch lãm cùng độ bền cao dễ sử dụng, Future 125 FI đã chiếm trọn trái tim của những khách hàng yêu thích dòng xe số tại Việt Nam.

Với mục tiêu luôn đổi mới nhằm mang lại phong cách nổi bật và trải nghiệm tuyệt vời hơn cho người dùng, HVN đã nghiên cứu và chính thức cho ra đời mẫu xe Future 125 FI mới vào ngày 3 tháng 1 năm 2024.

- *Thiết kế cao cấp với sự trau chuốt từng đường nét tinh tế. Tạo sức hút riêng khó cưỡng với ba phiên bản mới cùng các chi tiết phối màu độc đáo, mang lại ấn tượng tổng thể mới mẻ, lịch lãm và sang trọng.*
- *Duy trì động cơ 125cc bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu tối ưu cùng nhiều tiện ích giá trị bao gồm hệ thống đèn chiếu sáng phía trước có tính năng luôn sáng khi vận hành, hộc đựng đồ lớn và ổ khóa hiện đại đa năng.*

**Phối màu mới đẳng cấp làm nên thiết kế sang trọng, lịch lãm**

Future 125 FI được thiết kế trên ý tưởng “Đẳng cấp xe số mạnh mẽ & lịch lãm cho người đàn ông thành đạt”, mang kiểu dáng cao cấp với sự trau chuốt đầy tinh tế trong từng đường nét. Năm 2024 này, mẫu xe được làm mới với 03 phiên bản: Đặc biệt, Cao cấp và Tiêu chuẩn. Ở mỗi phiên bản, HVN đều tạo ra hình ảnh tổng thể đầy khác biệt bằng sự thống nhất, đồng bộ trong phối màu đến từng chi tiết từ yếm xe, tay dắt sau, mặt ốp trong xe và giảm xóc nhằm tạo nên hình ảnh mới mẻ thu hút hơn cho Future 125 FI.

Phiên bản Đặc biệt và Cao cấp vành đúc – phanh đĩa được phối màu mới đa dạng như xanh đen, đen vàng, trắng đen và đỏ đen. Phiên bản mới mang sự biến hóa các chi tiết màu sắc thú vị giúp định hình phong cách rõ nét hơn cho đa dạng đối tượng khách hàng, hướng đến hình ảnh trẻ trung, nổi bật và cao cấp, hiện đại.

Phiên bản Tiêu chuẩn với phanh đĩa – vành nan hoa phủ lớp sơn bóng màu xanh đen cá tính. Những đường nét xanh đậm kết hợp tinh tế với từng mảng màu đen tuyền tạo cảm giác hài hòa nhưng không kém phần bắt mắt.

Bên cạnh những thay đổi về màu sắc, điểm nhấn đặc biệt của Future 125 FI mới nằm ở phần mặt nạ trước xe được mạ chrome cao cấp, kết hợp cùng thiết kế tạo khối sắc nét và logo "Future" 3D, làm tăng thêm vẻ lịch lãm, sang trọng cho mẫu xe. Được lấy cảm hứng từ thiết kế bảng điều khiển của những chiếc xe hơi sang trọng, mặt đồng hồ của Future mới với các thông số được sắp xếp theo hình vòm rộng, đem lại cảm giác khác biệt so với những mẫu xe số phổ thông khác. Đồng thời, mẫu xe sở

# HONDA

hữu hệ thống đèn cao cấp, với đèn chiếu sáng phía trước dạng LED bền bỉ và có cường độ sáng mạnh, giúp nâng cao khả năng quan sát khi đi vào ban đêm.

## Tiện ích hiện đại nâng tầm trải nghiệm

Với phong cách tập trung vào sự mạnh mẽ và cao cấp, Future 125 FI mới duy trì nhiều tiện ích hữu dụng, mang đến hành trình thoải mái và cảm giác an tâm hơn cho người lái. Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước có tính năng luôn sáng khi xe vận hành đảm bảo cho người điều khiển xe có tầm nhìn tốt nhất, hạn chế các trường hợp quên bật đèn pha khi đi trong điều kiện ánh sáng không đảm bảo. Trang bị này cũng giúp tăng khả năng nhận diện của xe, từ đó giúp các phương tiện khác dễ dàng quan sát và chủ động phòng tránh va chạm. Bên cạnh đó, xe cũng tiếp tục được duy trì hộc đựng đồ lớn và dễ dàng để vừa mũ bảo hiểm cả đầu cùng vật dụng cá nhân khác. Ổ khóa thông minh 4 trong 1 dễ sử dụng, an toàn và chống gỉ sét hiệu quả, bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên, mang lại sự tiện nghi tối đa trên mọi hành trình.

## Động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu

Trong phân khúc xe số cao cấp, Future 125 FI kể từ khi ra mắt luôn mang dấu ấn sâu đậm trong tâm trí khách hàng về sự bền bỉ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội chỉ 1,47lít/100km. Đây là một trong những lý do giúp Future trở thành một trong những mẫu xe số hàng đầu tại Việt Nam.

Với phong cách tập trung vào sự sang trọng và lịch lãm, tích hợp nhiều tiện ích hữu dụng, mang đến hành trình thoải mái và cảm giác an tâm hơn cho người lái, Future 125 FI mới sẽ chính thức có mặt trên thị trường từ **ngày 18 tháng 01 năm 2024** thông qua hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc với chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km (tùy theo điều kiện nào đến trước) và giá bán lẻ đề xuất như sau:

STT	Phiên bản	Màu sắc	Giá bán lẻ đề xuất (bao gồm 8% thuế GTGT)	Giá bán lẻ đề xuất (bao gồm 10% thuế GTGT)
1	Đặc biệt	Đen vàng Xanh đen	32.193.818	32.790.000
2	Cao cấp	Xanh đen Trắng đen Đỏ đen	31.702.909	32.290.000
3	Tiêu chuẩn	Xanh đen	30.524.727	31.090.000

*\*Theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (gọi tắt là thuế VAT) theo Nghị quyết 101/2023/QH15, thuế VAT 8% sẽ tiếp tục được áp dụng từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/06/2024 đối với hàng hóa đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ.\**

HVN luôn nỗ lực hết mình nhằm cung cấp cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất với giá cả hợp lý.

